



งานหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน ถูกโกงค่าแรง อยู่ในห้องพักที่คับแคบ มีด และร้อนอบอ้าว เสี่ยงต่อสภาพความไม่ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในที่ทำงาน ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่เล็กน้อย สาหัส พิการ จนถึงแก่ชีวิต เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอที่จะเข้าไปตรวจสอบสภาพที่เป็นอยู่ และช่วยเหลือให้ความคุ้มครองในด้านสวัสดิการต่าง ๆ พวกเขาทำงานในภาวะความเครียดที่เกิดจากการทำงาน ต่อเนื่องเป็นเวลานาน และมักจะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ

ส่วนผู้หญิงและเด็กที่ไปทำงานเป็นแม่บ้านส่วนมากอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้พบปะกับชุมชนและอยู่นอกการคุ้มครองของกฎหมายยากที่จะเข้าถึงการบริการต่างๆ แต่ก็มีแม่บ้านหลายคนที่เข้าสู่กระบวนการด้านกฎหมายในการเรียกค่าจ้างจากนายจ้าง

เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ (Northern Labour Network)

เป็นกลุ่มขององค์กร NGOs ที่ทำงานที่ภาคเหนือของประเทศไทยที่มีมารวมตัวกันทำงานเพื่อที่จะให้ความรู้ความเข้าใจแก่แรงงานที่กฎหมายยังไม่คุ้มครองเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องสิทธิแรงงาน สุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน และสวัสดิการสำหรับแรงงาน ทางเครือข่ายได้เรียกร้องการคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบที่กฎหมายยังไม่คุ้มครอง และการพัฒนานโยบายที่เหมาะสมสำหรับแรงงานกลุ่มนี้

โครงการฟ้ามิตร

แมพเป็นภาคีในโครงการฟ้ามิตร [PHAMIT (การป้องกันเอชไอวี เอดส์ ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย)]

การร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกที่จะต่อสู้กับ โรคเอดส์ มาเลเรีย และวัณโรค

สภาพการทำงาน สภาพความเป็นอยู่

แรงงานอพยพที่ได้รับใบอนุญาตทำงานจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายแรงงานไทยประมาณ 70% ของแรงงานอพยพที่ทำงานในโรงงาน เป็นผู้หญิงแรงงานหญิง เหล่านี้ต้องทำ



ดังกล่าวส่วนใหญ่ ไม่กล้าที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเนื่องจาก สถานะที่ผิดกฎหมายของตน อย่างไรก็ตามในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา แรงงานข้ามชาติเอง ได้มีความตื่นตัวในการใช้สิทธิของตนมากขึ้นโดยเฉพาะแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แรงงานได้ไปร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานและเข้าสู่กระบวนการศาลแรงงานได้รับค่าจ้างค้างจ่ายรวมถึงค่าชดเชยต่าง ๆ ในหลายกรณี กรณีลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนจำกัดทินิตตั้ง อำเภอแม่สอดทำสัญญาประนีประนอมยอมความ (ได้รับเงินไป 1,570,000 บาท) ผลการอำนวยความสะดวกให้แก่แรงงานข้ามชาติเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ (MAP Foundation) อำนวยความสะดวก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2549 ในพื้นที่ อ. แม่สอด จ. ตาก และ จ. เชียงใหม่ ทั้งที่ ได้รับค่าจ้างค้างจ่ายและค่าชดเชย และ ที่ยังอยู่ในกระบวนการของกฎหมาย

มีจำนวนแรงงานข้ามชาติทั้งสิ้น 1,647 คน รวมเป็นเงิน 6,360,427.2 บาท

(ข้อมูลจาก www.mapfoundationcm.org)

สถานที่ทำงานและประเภทของงานที่ทำในประเทศไทย

ในประเทศไทยมีผู้ลี้ภัยจากพม่าพักอาศัยอยู่ในค่ายบริเวณชายแดนถึงกว่า 120,000 คน ปี 2549 ตัวเลขล่าสุดจากกระทรวงแรงงาน ระบุว่า มีแรงงานอพยพ เข้ารับการจดทะเบียนทั้งสิ้น 663,576 คนเป็นแรงงานพม่า 568,878 คน แรงงานลาว 51,336 คน แรงงานกัมพูชา 48,362 คน

แต่ในความเป็นจริงเป็นไปได้ยากมากที่จะคาดเดาจำนวนที่แท้จริงของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย และตัวเลขที่จดทะเบียนก็ห่างไกลกับตัวเลขของจำนวนแรงงานที่แท้จริง แรงงานเหล่านี้ทำงานในเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยทำงานที่ไร่และสวนมีบางคนทำงานก่อสร้าง หรือร้านอาหารทำงานเป็นแม่บ้านในบ้าน โรงงาน และสถาน บริการต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมประมงสวนยาง โรงเลื่อย เขตอุตสาหกรรมสองแห่งที่พัฒนาขึ้นในระยะเวลาลิบปีที่ผ่านมา เพราะผลประโยชน์จากการใช้แรงงานราคาถูกจากประเทศพม่า คือที่อำเภอแม่สอดในจังหวัดตาก และที่อำเภอมหาชัยซึ่งมีพื้นที่ติดกรุงเทพฯ จากชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ ทำงานในโรงงานเสื้อผ้า โรงงานบรรจุกระป๋อง โรงงานประดิษฐ์ของใช้ต่างๆ และโรงงานประเภทอื่น ผู้หญิงอพยพทำงานเป็นผู้ช่วยแม่บ้านในบ้านของครอบครัวไทย ชนชั้นกลาง และชนชั้นสูงทั่วประเทศไทย



ถ้าคุณต้องการบริการเหล่านี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00- 17.00 น. โทร/แฟกซ์ (053) 811202

ที่อยู่ เชียงใหม่

ตู้ ปณ. 7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50202
โทร/แฟกซ์ : 66(0)53 811 202
: 66(0)53 271 551

อีเมลล์ : Map@mapfoundationcm.org

ที่อยู่ แม่สอด

ตู้ ปณ.199 อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 66(0)5- 5536675

อีเมลล์ : mapmaesot@yahoo.com

พังงา

โทร: 07-6487092
อีเมลล์ : mapsouth@gmail.com

website: www.mapfoundationcm.org



No Human Being Is Illegal



MAP Foundation
มูลนิธิเพื่อสุขภาพ
และการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์

มูลนิธิเพื่อสุขภาพ และการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP FOUNDATION)

แมฟเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานกับแรงงานข้ามชาติและชาติพันธุ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ไม่แสวงหากำไรการบริการต่าง ๆ กับแรงงานเป็นการทำงานโดยเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของแรงงานส่งเสริมการทำงานที่ปลอดภัย และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน สวัสดิการสุขภาพ การศึกษา และสิทธิผู้หญิง

มูลนิธิเพื่อสุขภาพ และการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์เป็นองค์กรนิติบุคคล จัดตั้งมูลนิธิ ๕ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2545 เพื่อเปิดแนวทางการทำงานในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน เกี่ยวกับการให้บริการ และการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้คือ

- สร้างการเรียนรู้ และ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับสุขภาพและเอชไอวี/เอดส์ โดยการลงไปในชุมชนแรงงาน
- อำนวยความสะดวกในการนำส่งโรงพยาบาลช่วยเป็นล่ามแปล ภาษา
- บ้านพักพื้นชั่วคราว



- แนะนำ และ ให้คำปรึกษา ด้านกฎหมาย และ สิทธิแรงงาน สิทธิผู้หญิง
- พื้นที่การแลกเปลี่ยนสำหรับผู้หญิง
- กิจกรรมการพัฒนาเด็กโดยใช้ศิลปะ สิทธิเด็ก เยาวชนในการศึกษา ใ้รับรองการเกิด
- จัดตั้งศูนย์ชุมชนแรงงานที่แม่สอด และ เชียงใหม่
- จัดทำสื่อเป็นภาษาแรงงานย้ายถิ่น
- วิจัยชุมชน กระจายเสียง สื่อกลางการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ของชุมชนแรงงานย้ายถิ่น

กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ การศึกษาและสุขภาพในชุมชน

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลงพื้นที่ในชุมชนแรงงานตามทำงาน หรือที่พักของแรงงาน เช่น โรงงาน ตามที่ก่อสร้างพื้นที่เกษตรกรรมต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องสุขภาพ HIV/AIDS แจกถุงยางอนามัย การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก สิทธิอนามัยเจริญพันธ์ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในที่ทำงาน แจกเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นภาษาของแรงงาน และส่งเสริมการรวมกลุ่มอาสาสมัครแรงงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นผู้อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ในการเรียนรู้ร่วมกัน

การช่วยเหลือด้านนำส่งโรงพยาบาลกรณีที่แรงงานไม่สบาย และอยู่ในภาวะวิกฤต

เมื่อแรงงานติดต่อขอความช่วยเหลือการ ไปโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ของแมฟ จะดำเนินการพาไปที่โรงพยาบาล และช่วยติดต่อประสานในส่วนต่าง ๆ ของโรงพยาบาล และ เป็นล่ามแปลภาษาระหว่างคนไข้กับหมอและเจ้าหน้าที่ ในฝ่ายต่างๆ

บ้านพักพื้นชั่วคราว

เป็นบ้านพักชั่วคราวในกรณีผู้ป่วย ไม่มีที่อยู่อาศัยในช่วงการรักษาตัว หรือในขณะที่รักษาตัวอยู่มีความลำบากการไปมาในการรักษาก็สามารถมาพักได้เป็นชั่วคราวและการส่งต่อจากโรงพยาบาล

การอำนวยความสะดวกด้านการใช้สิทธิทางกฎหมาย ส่งเสริมทักษะในการขจัดความรุนแรง/การละเมิดสิทธิ (Act Against Abuse)

เจ้าหน้าที่ในโครงการทำงานอำนวยความสะดวกให้แรงงานดำเนินคดีทางกฎหมายในประเด็น

- ค่าจ้างต่างๆ ค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมละเมิดสัญญาจ้างแรงงาน (ถูกยึดบัตร, บังคับทำงานล่วงเวลา)



ค่าทำงานล่วงเวลาการปรับปรุงสภาพการทำงานความเป็นอยู่

- สภาพแรงงานบังคับ กรณีผู้ช่วยงานบ้าน (Domestic workers)
- ค่าชดเชยจากอุบัติเหตุในท้องถนน
- การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมกรณีตกเป็นผู้เสียหาย หรือผู้ต้องหาในคดีอาญา
- ส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการใช้กลไกการคุ้มครองแรงงานของรัฐคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและกระบวนการศาลโดยการเรียกร้องรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเรื่องแรงงานข้ามชาติในมุมมองการเคารพสิทธิมนุษยชน
- เกื้อกระบวนการและทำงานร่วมกับองค์กรในชุมชนแรงงานข้ามชาติเพื่อส่งเสริมสิทธิการรวมตัวเจรจาต่อรองของแรงงานเพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานความเป็นอยู่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

กิจกรรมกลุ่มผู้หญิง

มีการแลกเปลี่ยนกลุ่มผู้หญิงแรงงานชาติพันธุ์ทั้งในเชียงใหม่ และพื้นที่ชายแดน กิจกรรมจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของผู้หญิง เรื่องสุขภาพผู้หญิง อนามัยเจริญพันธ์ และเกี่ยวกับสิทธิผู้หญิง และมีกิจกรรมพิเศษเช่น วันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง วันสตรีสากล และในวันที่ 19 มิถุนายนของทุกปี ในหนึ่งปีจะมีประชุมกลุ่มผู้หญิงจากทุกพื้นที่รวมกัน 1 ครั้ง (We get together) เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่และเปิดพื้นที่ในการทำงานรณรงค์ร่วมกันในปี 2547 ผ่านมาผู้หญิงแรงงานอพยพ และพลัดถิ่นที่เป็นสมาชิกของ WE ได้จัดทำหนังสือกลไกอัตโนมัติ ในการตอบรับกรณีความรุนแรงต่อผู้หญิง แรงงานอพยพและผู้ลี้ภัยใน 5 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า ภาษาไทใหญ่ และภาษากะเหรี่ยง (ARM) ในขณะนี้ WE ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ในการแสดงออกของผู้หญิงเพื่อขจัดความรุนแรง

กิจกรรมการพัฒนาเด็ก สิทธิ

อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการศึกษาตามนโยบายของรัฐ ประสาน กับทางโรงเรียนและติดตามเรื่องขอใบสูติบัตรให้กับเด็กที่เกิดในประเทศไทย มีกิจกรรมเด็กในชุมชนแรงงานเรื่อง การดูแลสุขภาพร่างกายการทำความสะอาดร่างกาย และทุกวันเสาร์จะมีกิจกรรมศิลปะเด็กเพื่อพัฒนาเด็ก

ศูนย์ชุมชนแรงงาน (Community Recourse Centre) แม่สอด

เป็นพื้นที่สำหรับแรงงานเข้ามาพักผ่อน มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแรงงานคนอื่น เรามีบริการด้านหนังสือที่เป็นภาษาของแรงงาน เรื่อง แรงงานข้ามชาติ



งาน ซึ่งแรงงานสามารถยืมไปอ่านที่บ้านได้ มีมุมฟังเพลง ฟังวิทยุ มีมุมสุขภาพ และ HIV/AIDS มีการแจกถุงยางอนามัย และมีการสอนภาษาไทยให้กับแรงงาน

การจัดทำสื่อ

ผลิตสื่อที่เป็นภาษาของแรงงานเช่น พม่า ไทใหญ่ กะเหรี่ยง ลahu ผลิตวารสารรายเดือน เทป ซีดี วีซีดี เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ เช่น อนามัยเจริญพันธ์ การวางแผนครอบครัว HIV/AIDS การศึกษาเด็ก สิทธิแรงงานและโปสเตอร์ต่างๆ

นอกจากนี้ยังแปลภาษาที่เป็นสื่อจากภาครัฐ เช่น นโยบายการศึกษา การจดทะเบียนขออนุญาตทำงานประจำปี การใช้บัตรสีต่าง ๆ เช่นสีเขียวขอบแดง บัตรสีฟ้า และยังแปลภาษาให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเกี่ยวกับ โรคติดต่อต่าง ๆ อีกด้วย

รายการวิทยุ

ภาคภาษาไทยใหญ่ :

(รายการสด) คลื่น FM 99 MHz วันจันทร์ วันพุธ และ วันศุกร์ เวลา 11.00 – 13.00 น.

ภาษาพม่า(พื้นที่จังหวัดพังงา)

คลื่น FM 105.5 วันพุธ 12.00-13.00 วันศุกร์ เวลา 12.00-14.00 น. นอกจากนี้เราได้ทำงานกับเครือข่ายหลักๆระดับชาติที่ทำงาน เรื่อง แรงงานข้ามชาติ

Action Network for Migrants (ANM)

Action Network for Migrants (ANM) เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ

เป็นเครือข่ายของ 15 องค์กร NGOs และองค์กรชุมชนที่ทำงานเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ ที่มาจากพม่า ลาวและกัมพูชา เพื่อที่ก่อให้เกิด การทำงานที่ยุติธรรมและการย้ายถิ่น ที่ปลอดภัยของแรงงานข้ามชาติ